

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่าใกล้ 32.00 หลังนายกษประกาศยุบสภา

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าอย่างรวดเร็ว เข้าใกล้ระดับ 32.00 หลัง นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาในช่วงเช้าวันนี้ โดยดิลเลอร์ คาดว่า มีโอกาสที่เงินบาทวันนี้ จะผ่านแนวต้านที่ 32.00 ไปได้

\*เช้านี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงประกาศยุบสภา ผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอีก

\*ยูโรพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ และระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 5 ปี เมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายเช้านี้ ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนซื้อคืนยูโร หลังข้อมูลการจ้างงานที่สดใส ผิดคาดของสหรัฐ ไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดใจให้นักลงทุนดอลลาร์

\*การแข็งค่าของยูโร เกิดขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว พบว่า การจ้างงานเพิ่มขึ้นมากเกินคาดในเดือนพ.ย. ซึ่งทำให้อัตราว่างงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ที่ 7.0%

\*ข้อมูลดังกล่าวทำให้มีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ในการประชุมเดือนนี้

\*ยูโรยังได้แรงหนุนเพิ่มเติม จากมุมมองมากขึ้นที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ไม่รับแรงที่จะออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม โดยในการประชุมนโยบายของอีซีบี เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. อีซีบีเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ย และระบุว่า อีซีบียังไม่ได้ออกแผนการที่มีรายละเอียดว่าจะใช้เครื่องมือ นโยบายใด และเมื่อใด

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.324 บาท

\*09.01 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.06/09 จาก 32.30/35 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.05/12 จาก 32.31/33 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.03/08 จาก 102.86 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์  
\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3708/10 จาก 1.3701 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"จริงๆ หลังจากที่ตัวเลข non-farm(การจ้างงานนอกภาคเกษตรของ  
สหรัฐ) ออกมาดี ก็ทำให้ตลาดเป็น risk on อยู่แล้ว พอมีเรื่องยุบสภาเข้ามา  
เข้านี้อีก ก็ทำให้ยังแข็งค่าขึ้นเร็ว วันนี้มีโอกาสที่จะทะลุ 32(ต่อดอลลาร์) ได้"  
ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าอย่างรวดเร็ว เข้าใกล้ระดับ 32.00  
ด้วยปริมาณการซื้อขายที่มีเข้ามามากขึ้นกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ หลังจากนายกรัฐมนตรีย  
ของไทยประกาศยุบสภา ทำให้นักลงทุนจำนวนมากมองว่า สถานการณ์การเมืองใน  
ประเทศ น่าจะเริ่มคลี่คลายและจบลงได้ จึงขายดอลลาร์และกลับเข้าซื้อเงินบาท

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้